

# CẦU NGUYỆN

## LỜI KINH TUYỆT VỜI (Tiếp theo số trước)

### XIN CHA CHO CHÚNG CON HÔM NAY LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

Sau những ước nguyện liên quan tới Chúa, chúng ta dâng lên những lời cầu xin liên quan đến chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà định hướng căn bản của Kinh Lạy Cha thay đổi. Thực vậy, tất cả các ân huệ chúng ta cầu xin cho mình rồi cuộc cũng đều nhắm tới Chúa. Những lời cầu xin này giải bày những nhu cầu thiết yếu của con người, và cần được đáp ứng để nước Cha mau hiển trị, để chúng ta có thể tôn vinh danh Cha và thực hiện ý Cha dưới đất cũng như trên trời.

Chúng ta khởi sự bằng câu xin cơm bánh: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” (Mt 6,11). Trước hết chúng ta xin lương thực hằng ngày vì đó là nhu cầu thiết yếu, đồng thời là điều kiện sơ đẳng không thể thiếu cho cuộc sống con người. Chúng ta xin lương thực cần dùng, chứ không xin cho được dư dật. Người nào tận tâm tận lực tìm Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu của đời mình sẽ không để cho lòng trí ham mê của cải, vì của cải thường dập tắt hay làm phai nhạt lòng khát khao Chúa. Chúng ta cũng chỉ xin lương thực cần dùng hôm nay, trong ngày này, vì Chúa dạy: “Chớ lo đến ngày mai, ngày mai sẽ lo cho ngày mai” (Mt 6,34). Chúa không kết án những lo toan hợp lý cho tương lai, ngài chỉ khuyên chúng ta đề cao cảnh giác, đừng tìm cho mình những bảo đảm trần tục có thể tạo cho ta ảo tưởng rằng mình đã đủ khả năng tự cung cấp cho mình mọi sự mà không cần đến Chúa nữa. Mỗi khi dâng lên Cha lời cầu xin lương thực hằng ngày, chúng ta cũng phải tin tưởng và phó thác hơn nơi ngài. Vì chúng ta xác tín rằng để giúp ta có thể chuyên lo tìm Chúa, đủ sức thực hiện ý Chúa và tận tâm phụng sự ngài, Cha sẽ ban cho ta lương thực cùng với mọi sự cần dùng trong cuộc sống hôm nay.

Khi thưa với Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, tức là chúng ta xin cho tất cả mọi anh chị em chúng ta nữa, chứ không phải

chỉ cho riêng bản thân mình. Lời cầu xin đó mở lòng chúng ta hướng tới những anh chị em túng nghèo, đói khổ chung quanh ta và ở khắp nơi trên thế giới, thôi thúc chúng ta cộng tác với Chúa để thực hiện cho những anh chị em nghèo khổ ấy điều chúng ta xin. Trong hoàn cảnh và điều kiện khả thi của mình, chúng ta không thể viện lý do gì để lơ là hay làm ngơ. Tất cả chúng ta đều ước mong được nghe Chúa nói với mình trong ngày sau hết: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các con ngay từ thửa tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các con đã cho ăn; Ta khát, các con đã cho uống” (Mt 25,34-35).

Khi xin của ăn hằng ngày, chúng ta cũng không quên điều Chúa dạy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Đó là điều cốt yếu. Thân xác cần cơm bánh để sống trong một thời gian có hạn. Nhưng linh hồn chúng ta cần lời Chúa dưỡng nuôi để cùng thân xác sống trong thời gian và sau đó sống mãi mãi trong vĩnh cửu. Lời Chúa nói với chúng ta trong Kinh Thánh. Khi xin lương thực hằng ngày, chúng ta xin Cha ban cho ta lòng mến yêu Kinh Thánh, ham thích đọc Kinh Thánh mỗi ngày để được lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn và cuộc sống của ta.

Kinh Thánh cũng dạy ta biết Lời Chúa đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta. Đó là Chúa Giêsu Kitô. Ngài vẫn đang ở đó, giữa chúng ta, đặc biệt trong Thánh Thể. Lời Chúa ở trong Thánh Thể để làm của ăn nuôi sống mọi tâm hồn. Ngài đã tuyên bố và từ nơi Thánh Thể ngài vẫn tiếp tục nhắc lại: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta ban chính là thịt Ta đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Khi xin Cha ban lương thực hằng ngày, chúng ta tin rằng lương thực thơm ngon nhất, bổ dưỡng nhất, cao quý nhất và cần thiết nhất cho ta chính là Mình Thánh Chúa Kitô, là Lời của Cha đã làm người và đang ở cùng ta trong Thánh Thể. Đón nhận Thánh Thể với tâm hồn trong sạch, đức tin vững mạnh và tình yêu tha thiết, chúng ta sẽ được chan hòa sự sống siêu nhiên là bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu mai sau quê trên trời.